

Số: /TB-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Ung Đình Hiền tại cuộc họp nghe và chỉ đạo các nội dung: (1) Công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm và (2) vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản năm 2024, nhất là tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Ngày 30/01/2024, tại Phòng họp UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Ung Đình Hiền chủ trì cuộc họp nghe và chỉ đạo các nội dung: (1) Công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và (2) vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản năm 2024, nhất là tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; đại diện lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế; đại diện Văn phòng HĐND&UBND, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; đại diện lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp báo cáo công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản là 02 nhiệm vụ hết sức quan trọng và có mối quan hệ gắn bó mật thiết nhau. Vì vậy trong năm 2023 UBND huyện Bình Sơn được sự quan tâm hỗ trợ của các Sở, ban ngành công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản được chỉ đạo thực hiện quyết liệt từ việc hỗ trợ về đào tạo nhân lực, trang thiết bị vật tư đến việc triển khai đồng loạt công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với việc chú trọng thực hiện quy trình sản xuất và nuôi trồng an toàn, sạch và có trách nhiệm nên đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác tiêm phòng một số loại vaccine như xã Bình

Minh và Bình Hải, một số dịch bệnh xảy ra tại một số địa phương như dịch tả lợn châu phi tại xã Bình Trị gây ra thiệt hại cho người dân, tình hình bò chết do bệnh viêm da nổi cục tuy có giảm rất đáng kể so với các năm trước nhưng vẫn còn thiệt hại xảy ra. Đối với công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng nông lâm, thủy sản yêu cầu tất yếu trong sản xuất nông nghiệp hiện nay cần hướng đến một nền nông nghiệp xanh, sạch, đảm bảo chất lượng và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân nhưng quy mô, cách làm chưa đi vào chiều sâu, diện rộng. Vì vậy, trong thời gian đến cần triển khai thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ sau:

1. Công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm.

a. Giao UBND các xã, thị trấn.

- Các địa phương chưa thực hiện tiêm Vaccine và hóa chất so với số lượng huyện đã có quyết định phân bổ thì tiếp tục thực hiện hoàn thành theo kế hoạch với tinh thần khẩn trương hoàn thành trước tết nguyên đán Giáp Thìn, trừ các trường hợp chưa đủ điều kiện tiêm.

- Đối với các địa phương đã thực hiện tiêm phòng đủ liều Vaccine và phun hoá chất tiêu độc khử trùng theo quyết định của huyện và tỉnh đã cấp thì tiếp tục theo dõi số lượng, tình hình dịch bệnh và triển khai tiêm Vaccine từ nguồn xã hội hoá hoặc nguồn ngân sách cấp xã theo đúng số lượng đã đăng ký với UBND huyện đảm bảo trong năm 2024 tổng đàn của từng loại gia súc gia cầm được tiêm Vaccine đạt 80%;

- Các địa phương trong năm 2023 không tổ chức tiêm các loại Vaccine tụ huyết trùng và lở mồm long móng (UBND huyện đã nhiều lần chỉ đạo) thì năm 2024 địa phương tự bố trí kinh phí tiêm các loại Vaccine; khi các địa phương này báo cáo tình hình gia súc bị chết do không tiêm các loại dịch bệnh này thì địa phương bố trí kinh phí xem xét hỗ trợ theo quy định, UBND huyện không bố trí kinh phí hoặc đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí.

- Tập trung kiểm soát các nguồn mua bán gia súc, gia cầm tại địa phương thông qua biện pháp tuyên truyền cho nhân dân; làm việc với các thương lái nhằm ký cam kết kê khai nguồn gốc, sản lượng đầu vào, tích cực tối đa hỗ trợ cho lực lượng thú y cơ sở đặc biệt là lực lượng mới vừa được đào tạo, tập trung cho các chủ trang trại có nuôi trồng lớn theo hướng kiểm soát từ trang trại đến nông hộ, từ tổng đàn lớn đến tổng đàn nhỏ ưu tiên tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho tổng đàn lớn trước tổng đàn nhỏ sau, hướng đến ngành chăn nuôi của địa phương, huyện đạt tỉ lệ tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm Luật thú y (kể cả người làm nghề thú y tư nhân) trong công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

b. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

- Tập trung kiểm soát chặt chẽ và phối hợp với các địa phương thực hiện

quyết liệt và hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm mà trọng tâm là phải khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ tiêm phòng vắc xin và tiêu độc khử trùng trước tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhất là đối với vaccine bệnh viêm da nổi cục, bệnh lở mồm long móng và tụ huyết trùng; phối hợp với các địa phương liên quan ưu tiên thực hiện kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương có tổng đàn gia súc và gia cầm lớn, có nhiều trang trại hoặc hộ chăn nuôi lớn và là ngành kinh tế chủ lực của địa phương, hộ chăn nuôi là hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và hộ dân được hỗ trợ từ 03 chương trình mục tiêu quốc gia để hướng dẫn chăn nuôi an toàn và giảm thiệt hại, giúp hộ dân phát triển kinh tế.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2024 đối với gia súc và gia cầm, trong đó chú trọng hoàn thành trước mùa mưa; phối hợp với các địa phương khảo sát vận động người dân và chủ trang trại tiêm phòng vaccine, trong đó có chú trọng thực hiện quyết liệt và mạnh dạn triển khai tiêm vaccine dịch tả lợn châu phi, đặc biệt là tại các địa phương đã xảy ra dịch tả lợn châu phi trong năm 2023 như xã Bình Trị, Bình Mỹ, số địa phương có đàn lợn lớn. Tùy theo từng loại vaccine và thời điểm tính cấp thiết phòng chống dịch bệnh mà nguồn ngân sách huyện có thể hỗ trợ 100%; Kiểm tra đánh giá xác định số trâu bò chết phát sinh để kịp thời hỗ trợ cho người dân nhưng phải đảm bảo điều kiện hỗ trợ của nhà nước, đồng thời tiếp tục theo dõi kiểm soát các mua bán và theo dõi các bệnh lạ trên gia súc, gia cầm để chủ động tham mưu chỉ đạo công tác phòng chống hiệu quả.

- Tham mưu chỉ đạo các địa phương, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo quản gắn với phân loại nguồn gốc và lô liệu vaccine, trang thiết bị, hóa chất và kiểm tra đưa vào quản lý theo dõi, cấp phát và thanh quyết toán đúng quy định (*tránh trường hợp thiếu sót như trong thời gian qua cấp thẩm quyền đã kiểm tra*).

Đồng thời chủ động thống kê, đánh giá và tham mưu xử lý số gia súc và gia cầm bị chết bảo đảm môi trường gắn với đề xuất hỗ trợ cho chủ hộ đủ điều kiện.

Riêng đối với trường hợp bò chết tại Bình Minh theo báo cáo của địa phương này, về quan điểm chung UBND huyện thống nhất hỗ trợ nếu có hành lang pháp lý hoặc quy định của UBND tỉnh được phép hỗ trợ và phải có kết luận đủ điều kiện hỗ trợ và đề xuất của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Phòng nông nghiệp huyện. Giao Trung tâm dịch vụ huyện chủ trì phối hợp kiểm tra, đề xuất cụ thể bằng văn bản trong tháng 02/2024.

- Chủ trì làm việc với các địa phương đề xuất UBND huyện thành lập tổ kiểm tra giám sát khi có sự vụ, sự việc xảy ra cần kiểm tra đánh giá, tuyên truyền vận động rắn đe quản lý.

2. Về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản năm 2024.

a. UBND các xã, thị trấn

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát toàn diện các điểm giết mổ tập trung tại địa phương, từ đó có thể đưa ra hoặc bổ sung vào các điểm giết mổ tại địa phương mình (*Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện cung cấp điểm giết mổ nhỏ lẻ để các địa phương rà soát đưa ra, bổ sung*). Trên cơ sở rà soát thống kê, các địa phương phải làm việc, giải thích, kiểm tra, nhắc nhở hướng dẫn các chủ điểm giết mổ thực hiện việc kê khai đầu vào, ký cam kết không mua bán giết mổ gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ và gia súc, gia cầm bị bệnh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, rà soát thống kê chính xác các điểm giết mổ và số lượng gia súc, gia cầm để làm cơ sở xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã tại từng địa bàn hoặc nhóm khu vực dự kiến;

Trong đó UBND huyện thống nhất và chọn xã Bình Mỹ làm thí điểm mô hình quản lý chặt chẽ điểm giết mổ trong chăn nuôi theo quy mô phù hợp. Giao UBND xã Bình Mỹ chủ trì phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Phòng nông nghiệp huyện thống nhất đề xuất xây dựng kế hoạch, biện pháp, lộ trình thực hiện quản lý (***hoàn thành trong tháng 3/2024***) trên cơ sở đó sẽ triển khai thực hiện trong năm 2024 và đánh giá rút kinh nghiệm.

- Bố trí ngân sách xã trong năm 2024 để xây dựng xác định mã số vùng trồng cho cây trồng chủ lực mà tập trung nhất là cây ớt, xây dựng vùng sản xuất theo tiêu chuẩn Viet GAP để các địa phương phải hoàn thành trong tháng 3/2024 nhằm góp phần hoàn thành tiêu chí trong nông thôn mới nhất là các địa phương chưa được công nhận tiêu chí này (*Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện*).

b. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp khảo sát điều tra, xây dựng phương án và hướng dẫn xác định mã số vùng trồng cây ớt trên địa bàn huyện thời gian hoàn thành có chứng chỉ hoặc giấy phép công nhận chậm nhất tháng 3/2024 nhằm góp phần đảm bảo tiêu chí xã, huyện nông thôn mới năm 2024 về sản phẩm chủ lực.

- Xây dựng tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong năm 2024, nhất là chú trọng đến trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

c. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

- Làm việc với Chi cục bảo vệ trồng trọt và thống nhất với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện triển khai hướng dẫn sản xuất an toàn theo quy chuẩn quy định, trong đó chọn một vài nội dung và đối tượng sản xuất hoặc chăn nuôi thực hiện, nhất là ưu tiên cho vùng sản xuất tập trung, cây trồng chủ lực, có thể mạnh gắn với sơ chế và chế biến để bảo đảm quy trình khép kín từ sản xuất đến chế biến đóng gói bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm phục

vụ xây dựng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của huyện trong năm 2024 để báo cáo kết quả tham mưu triển khai từ đầu tháng 3/2024.

- Phối hợp cung cấp thông tin cho các địa phương về các điểm giết mổ nhỏ lẻ tại từng địa phương, cùng với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chốt lại chính xác số điểm giết mổ nhỏ lẻ và đưa vào danh sách kiểm soát, quản lý chặt chẽ.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền để các các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Theo thành phần tham dự;
- VP HĐND&UBND: CVP, PCVP, CV;
- Lưu: VT

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trịnh Quang Đạt